

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4877** /UBND-GD

Quảng Ninh, ngày **30** tháng 3 năm 2018

V/v phê duyệt phương án
tuyển sinh lớp 6, lớp 10
năm học 2018- 2019

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 637/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2018 về việc tổ chức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS), lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2018-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt việc tổ chức tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2018-2019 với các nội dung cơ bản:

1.1. Đối tượng tuyển sinh

1.1.1. Học sinh lớp 6

a. Học sinh lớp 6 THCS: Học sinh trong độ tuổi theo quy định đã hoàn thành chương trình tiểu học.

b. Học sinh lớp 6 Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) là người dân tộc thiểu số đã hoàn thành chương trình tiểu học: Có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (đối với các xã, thôn mới ra khỏi chương trình 135 năm 2017, học sinh được bảo lưu quyền lợi trong tuyển sinh năm học 2018-2019); là người dân tộc thiểu số nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc; con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm).

c. Lớp 6 THCS theo chương trình GDTX

Người học đã hoàn thành chương trình tiểu học có nhu cầu, nguyện vọng học THCS theo chương trình GDTX.

1.1.2. Học sinh lớp 10

a. Trường THPT (Trừ Trường PTDTNT): Học sinh trong độ tuổi theo quy định đã hoàn thành chương trình THCS.

b. Trường PTDTNT: Học sinh là người dân tộc thiểu số đã hoàn thành chương trình THCS: có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (đối với các xã, thôn mới ra khỏi chương trình 135 năm 2017, học sinh được bảo lưu quyền lợi trong tuyển sinh năm học 2018-2019); là người dân tộc thiểu số nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc; con em

người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm).

c. Các đơn vị làm nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên

Đối tượng đã tốt nghiệp THCS, hoặc tốt nghiệp THCS theo chương trình GDTX có nguyện vọng học THPT theo chương trình GDTX kết hợp học nghề.

1.2. Phương thức tuyển sinh

1.2.1. Học sinh lớp 6

a. Học sinh lớp 6 THCS

Thực hiện theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng kí vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

b. Học sinh lớp 6 PTDTNT: Thực hiện theo phương thức xét tuyển

c. Học sinh lớp 6 THCS theo chương trình GDTX

Thực hiện theo phương thức xét tuyển (Các đơn vị căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện ở cấp tiểu học và nguyện vọng học tập của người học để xét tuyển).

1.1.2. Học sinh lớp 10

a. Trường THPT công lập (Trừ Trường THPT Chuyên Hạ Long)

Áp dụng phương thức thi tuyển 03 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Đối với các trường hợp đặc biệt, cần báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để phê duyệt phương thức tuyển sinh.

b. Trường THPT ngoài công lập

Các đơn vị căn cứ điều kiện của nhà trường, lựa chọn phương thức tuyển sinh thi tuyển hoặc xét tuyển, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Khuyến khích các đơn vị tổ chức thi tuyển hoặc xét duyệt dựa trên kết quả thi tuyển sinh năm học 2018- 2019 của học sinh đăng kí dự tuyển.

c. Trường THPT Chuyên Hạ Long

Sơ tuyển (thông qua hồ sơ) và thi tuyển. Thi các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên tương ứng với lớp chuyên. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào hai lớp chuyên khác nhau không trùng lịch thi môn chuyên.

d. Các đơn vị làm nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên: Theo phương thức xét tuyển.

1.3. Quy định xét tuyển sinh

1.3.1. Học sinh lớp 6

a. Xét tuyển học sinh lớp 6 trường công lập (trừ các trường PTDTNT có cấp THCS) và các đơn vị làm nhiệm vụ GDTX.

- Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, các đơn vị làm nhiệm vụ GDTX, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định